

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓๒๘



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นจากระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ (LHR)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้วางแผนปฏิบัติงานและมาตรการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งดำเนินการพัฒนาระบบโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ ๒ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติ ก.พ.๗ ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ไว้เพื่อประกอบการชี้แจงค่าของงบประมาณกับสำนักงบประมาณ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในปีปัจจุบันและปีถัดไป นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้ได้ข้อมูลของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ (LHR) เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถนำมาใช้ประกอบการชี้แจงค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินอื่น ๆ) และการจัดสรรอัตรากำลังของข้าราชการ หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา และตำแหน่งในสายงานการสอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และในปีงบประมาณถัด ๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นทุกตำแหน่ง รวมถึงลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ (LHR) ให้เป็นปัจจุบันโดยเร็ว ก่อนเริ่มต้นไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๗

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๕